

Số: **722**/SKH-DN

Quảng Trị, ngày **29** tháng 4 năm 2021

V/v thông báo ý kiến thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 5

Kính gửi: Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 5

Ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy điện gió Hướng Linh 5” tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 5 (Chỉnh sửa, bổ sung lần 2); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 491/SKH-DN ngày 26/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 5 gửi các Sở, ngành có liên quan. Căn cứ ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về năng lực của nhà đầu tư:

Theo hồ sơ dự án, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn cầu là cổ đông chính chiếm tới 96% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 5. Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu là chủ đầu tư của nhiều dự án điện gió trên địa bàn tỉnh như: Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2... Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2018/STNMT- QLĐĐ ngày 08/7/2020, văn bản 3858/STNMT-QLĐĐ ngày 02/12/2020 (lần 2) đôn đốc Công ty thực hiện các thủ tục để thực hiện dự án trước ngày 30/12/2020; đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện. Đề nghị công ty khẩn trương thực hiện để có cơ sở xem xét chấp thuận đầu tư và cho thuê đất thực hiện dự án mới.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu và các công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu hiện đã được chấp thuận đầu tư nhiều dự án năng lượng với mức vốn đầu tư rất lớn trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án hiện đang trong quá trình đầu tư. Ngày 16/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có báo cáo thẩm định số 160/BC-SKH-DN và 161/BC-SKH-DN trình UBND tỉnh chấp thuận đầu tư 02 dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2 và Hướng Hiệp 3. Do đó, đề nghị nhà đầu tư phân tích làm rõ năng lực tài chính để thực hiện đồng thời nhiều dự án cùng lúc để có cơ sở xem xét thẩm định.

2. Về vấn đề đất đai:

Tại mục 1.2.1, phần 1.2, Chương 1 và mục 3.1.3, phần 3.1, Chương 3 của Hồ sơ đề xuất Dự án, Chủ đầu tư đánh giá hiện trạng của phạm vi khảo sát Dự án “Khu vực dự án chủ yếu là khu đất trống, hoang hóa, cần cỗi, khoai mì và các dải đồi núi, địa hình tương đối nhấp nhô, dao động từ 460m đến 590m.

Thực vật chủ yếu là cây bụi nhỏ mọc rải rác, khoai mì với mật độ rất thưa” và Công ty cung cấp 04 tọa độ giới hạn khu vực UBND tỉnh cho phép Công ty khảo sát, nghiên cứu dự án 248,2 ha. Như vậy là chưa phù hợp với hiện trạng, vì trong khu vực nghiên cứu dự án có 201,60 ha rừng tự nhiên (191,3ha rừng tự nhiên phòng hộ và 10,3ha rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng). Đề nghị Công ty chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp với hiện trạng.

3. Về các vấn đề khác:

Đề nghị bổ sung thêm bản vẽ sơ bộ mặt bằng tổng thể dự án, tọa độ vị trí các trụ tua bin gió và các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng, nhu cầu, cơ cấu, suất sử dụng đất của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đảm bảo theo các quy định của pháp luật có liên quan. Hồ sơ hoàn thiện xin gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (03 bộ) để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, DN_{TTPVHHC}.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy